



# PINAGHAHANAP NG FBI

## EDGARDO FERALIN DORMIDO, JR.

**Paglabag sa Batas na Paglipad upang Maiwasan ang Pag-uusig – Pakikipagtalik na Gamit ang Bibig o Sekswal na Pagtagos sa Batang 10 Taong Gulang o Mas Bata - 2 mga bilang, Sapilitang Kahalayan na Akto sa Bata - 1 bilang, Mahalay na Akto sa Isang Bata – 2 mga bilang**



Kinuhanan ng Litrato noong Disyembre 2012

### PAGLALARAWAN

<b>(Mga) Petsa ng Kapanganakan na Ginamit:</b> May 18, 1974	<b>Buhok:</b> Itim
<b>Mata:</b> Kulay Kayumanggi	<b>Taas:</b> 5'4"
<b>Timbang:</b> 130 mga libra	<b>Kasarian:</b> Lalaki

### MGA PANGUNGUSAP

Pinaniniwalaan na si Dormido, Jr. ay kasalukuyang naninirahan sa Pilipinas. Maaaring mayroon pa siyang mga kapamilya na naninirahan sa lugar ng Los Angeles, California.

### PAG-IINGAT

Si Edgardo Feralin Dormido, Jr. ay pinaghahanap dahil sa umano'y pangmomolestiya ng mga menor de edad sa Manhattan Beach, California. Noong Hulyo 13, 2015, si Dormido, Jr. ay tumakas sa estado ng California sa pamamagitan ng paglipad mula sa Internasyonal na Paliparan ng Los Angeles papuntang Taipei, Taiwan, at pagkatapos papuntang Maynila, Pilipinas.

Noong Oktubre 9, 2015, si Dormido, Jr. ay kinasuhan ng Kataas-taasang Hukuman ng California sa Kondehan ng Los Angeles ng limang mga bilang ng mabibigat na mga kasalanan kabilang ang dalawang mga bilang sa Pakikipagtalik na Gamit ang Bibig o Sekswal ng Pagtagos sa Batang 10 Taong Gulang o Mas Bata, isang bilang sa Sapilitang Kahalayan na Akto sa Bata, at dalawang mga bilang sa Mahalay na Akto sa Isang Bata. Noong Hunyo 22, 2022, si Dormido, Jr. ay pampederal na kinasuhan sa Paglabag sa Batas na Paglipad upang Maiwasan ang Pag-uusig ng Hukuman ng Distrito ng Estados Unidos, Sentral na Distrito ng California, at isang pederal na mandamyento ang inilabas para sa kanyang pag-aresto.

**Kung mayroon kang anumang impormasyon tungkol sa taong ito, mangyaring makipag-ugnay sa iyong lokal na tanggapan ng FBI o sa pinamakalapit na Embahada ng Amerika o sa Konsulado.**

**Patlang na Tanggapan:** Los Angeles